

Điện Biên, ngày 24 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO THAM LUẬN
Giải pháp đẩy mạnh triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
khởi tạo từ máy tính tiền

Kính thưa: Đồng chí.....Chủ trì Hội nghị!

- Kính thưa các quý vị đại biểu!

- Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Hôm nay về dự Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Điện Biên. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc; Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Thực hiện sự phân công của Ban tổ chức Hội nghị, để làm rõ hơn một số nội dung về nhiệm vụ triển khai Đề án 06 theo chức năng của đơn vị, thay mặt Cục Thuế tỉnh Điện Biên tôi xin trình bày tham luận **“Giải pháp đẩy mạnh triển khai áp dụng Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền”**.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Việc triển khai Hóa đơn điện tử (HĐĐT) là một quyết tâm chính trị lớn của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Đây là một nội dung quan trọng trong việc triển khai Luật Quản lý thuế năm 2019. Qua đó góp phần quan trọng vào công tác quản lý thuế công khai, minh bạch, bình đẳng cho các đối tượng tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Mặt khác, việc áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng khi có yêu cầu lấy hóa đơn để bảo hành sản phẩm; xử lý các tranh chấp trong quá trình giao dịch cũng như tham gia dự thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” của cơ quan thuế.

Việc khởi tạo HĐĐT ngay khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sẽ giúp thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho DN và người tiêu dùng. Việc xuất HĐĐT được thực hiện bất cứ thời gian nào do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định. Bên cạnh đó, người nộp thuế cũng chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường.

1. Kết quả triển khai

Triển khai dịch vụ HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế: Ngành Thuế đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành hệ thống HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và chính thức vận hành hệ thống này từ

ngày 15/12/2022, từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Ngày 09/02/2023 Cục Thuế có Tờ trình số 74/TTr-CTDBI tham mưu UBND tỉnh Điện Biên ban hành Chỉ thị số 494/CT-UBND ngày 17/02/2023 về việc “Tăng cường triển khai Hóa đơn điện tử, Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; ứng dụng Thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Qua đó chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với cơ quan thuế thực hiện đồng bộ và đẩy nhanh triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Ngày 22/02/2023, Cục Thuế ban hành Kế hoạch số 107/KH-CTDBI về việc “Tăng cường triển khai Hóa đơn điện tử, Hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, Ứng dụng Thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Trong đó tập trung rà soát nhóm người nộp thuế thuộc diện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến giao dịch với người tiêu dùng, gồm: Kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn; bán lẻ hàng hóa (trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng); kinh doanh vàng bạc; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ khác (dịch vụ vui chơi giải trí, vé cầu đường, vé xe buýt, vé tham quan, du lịch...).

Ngày 12/3/2023, Cục Thuế tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền với sự tham gia của các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan Thuế.

Theo kế hoạch triển khai giai đoạn 1, đến ngày 31/3/2023 Cục Thuế sẽ hoàn thành việc triển khai giai đoạn 1 cho 08 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, đợt 2 tiếp tục triển khai cho 18 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn và tiếp tục rà soát triển khai cho các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến giao dịch với người tiêu dùng, gồm: Kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn; bán lẻ hàng hóa (trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng); kinh doanh vàng bạc; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ khác (dịch vụ vui chơi giải trí, vé cầu đường, vé xe buýt, vé tham quan, du lịch...)

2. Khó khăn, vướng mắc

- Về khung pháp lý, chưa có các quy định về mặt pháp lý chưa mang tính bắt buộc người nộp thuế triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan Thuế.

- Về hạ tầng công nghệ (các doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh chưa đồng bộ hoàn toàn về cơ sở hạ tầng).

- Về đặc thù trong lĩnh vực bán lẻ của doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh là kinh doanh không thường xuyên, liên tục và có thể ngừng, nghỉ, tạm nghỉ kinh doanh bất cứ lúc nào.

- Đặc biệt, tâm lý e ngại của một bộ phận các doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh khi triển khai một chủ trương, cách thức quản lý mới, chưa sẵn sàng để chuyển sang sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

3. Giải pháp tăng cường triển khai

- Cục Thuế sẽ là cầu nối giữa các nhà cung cấp giải pháp với doanh nghiệp, người nộp thuế khi chuyển đổi sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; luôn có bộ phận thường trực hỗ trợ thực hiện để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

- Phân công Phòng TTHT cùng bộ phận một cửa các Chi cục Thuế phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức các hình thức tuyên truyền rộng rãi về lợi ích của HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, về chương trình kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; Chương trình “Hóa đơn may mắn” của cơ quan thuế.

- Giao Phòng Thanh tra - Kiểm tra, đội kiểm tra các Chi cục Thuế lập kế hoạch, tăng cường thực hiện kiểm tra, xử phạt các cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không lập hoá đơn.

- Với nhóm NNT thuộc nhóm phải triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền cố tình, chây ỳ chưa chấp hành thực hiện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền: Cục Thuế tham mưu UBND tỉnh, trực tiếp là BCĐ Đề án 06 đưa nội dung triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền chống thất thu thuế các lĩnh vực kinh doanh vào kế hoạch cụ thể các tháng tiếp theo trong năm 2023 để có sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành liên quan.

Trên đây là một số nội dung Cục Thuế tỉnh Điện Biên tham luận trước Hội nghị về đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 1, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và một số giải pháp cơ bản tiếp tục triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền của Cục Thuế tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tiếp theo. Rất mong được nhận sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Điện Biên, sự quan tâm, tham gia ý kiến và sự chung tay phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cuối cùng một lần nữa xin kính chúc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Điện Biên cùng toàn thể các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỤC THUẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN